

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในโรมาเนีย และบัลแกเรีย
กรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดแผ่นดินไหว
การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ

ระดับ 1 (สีเขียว) การเตรียมความพร้อมในสถานะปกติ

ปัจจัยปัจจัย สถานการณ์ปกติ

ปัจจัยควบคุม สถานการณ์ปกติ

เป้าหมาย เตรียมความพร้อมของ สอท. ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเสมอ	ดำเนินการแล้ว	ทำการบำรุงรักษาตามกำหนดอย่างเคร่งครัด
ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงทะเบียน ฯ อยู่เสมอ ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2556	ปัจจุบันมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในโรมาเนีย ประมาณ 47 คน บัลแกเรียประมาณ 12 คน
จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย	ดำเนินการแล้ว - สำหรับจุดติดต่อคนไทยในโรมาเนีย และบัลแกเรีย ในขณะนี้ สอท. ฯ ใช้โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง	เนื่องจากจำนวนคนไทยในโรมาเนียและบัลแกเรียมีจำนวนไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะพำนักอยู่กับนายจ้างหรือครอบครัวในกรุงบูคาเรสต์ และกระจายกันอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ยากที่จะใช้จุดติดต่อ สอท. ฯ จึงใช้วิธีการโทรศัพท์หรือ e-mail ติดต่อโดยตรง
จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล แกนนำคนไทย	ดำเนินการแล้ว	เช่น หมายเลขโทรศัพท์ตำรวจ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องภัยพิบัติ โรงพยาบาล
สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	
ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพ	ดำเนินการแล้ว	
จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ	ดำเนินการแล้ว	

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ ชุมชนไทยทราบ	ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนไทยได้ทราบใน โอกาสที่ได้พบปะกับชุมชน ไทย	
---	---	--

ระดับ 2 (ดีเหลือง) การเตรียมความพร้อม เมื่อมีสิ่งบอกเหตุ

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ

เป้าหมาย 1.คนไทยในโรมาเนีย/บัลแกเรียรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ

2.แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปโรมาเนีย/บัลแกเรีย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด	-	ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุ
เร่ง ปชส.ให้ชุมชนไทยทราบถึงและตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท. และเตรียมพร้อมซักซ้อมการสื่อสารกับเครือข่ายคนไทยที่กำหนด	แม้ยังไม่ได้มีสิ่งบอกเหตุ แต่ สอท.ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยตระหนักถึงแผนอพยพ พร้อมกับซักซ้อมสื่อสารกับเครือข่ายคนไทยที่กำหนดเป็นระยะ	ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุ
แจ้งข่าวให้คนไทยในโรมาเนีย/บัลแกเรีย เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทางรวมถึงวีซ่าประเทศที่อาจต้องเดินทางไปพักพิงเตรียมตัว/ทรัพย์สิน หากต้องอพยพออกนอกประเทศ	-	ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุ
แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าโรมาเนีย/บัลแกเรีย	สอท.ฯ มี website สอท.ฯ และพร้อมที่จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งบอกเหตุ เพื่อนำให้คนไทยทั้งที่อาศัยในโรมาเนีย/บัลแกเรียและที่เดินทางมาท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปใน	

	บริเวณพื้นที่ที่มีการชุมนุม	
ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน	ดำเนินการแล้ว	
ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพทางบก เรือ อากาศ	-	ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุ

ระดับ 3 (สีส้ม) กรณีเริ่มเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ แต่อาจเริ่มลดเที่ยวบิน

เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในโรมาเนีย/บัลแกเรีย เดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด ขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่ โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชรา

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ติดตามข่าวสารใกล้ชิด/ ประเมินสถานการณ์ ทั้งจากข่าวสาร การหารือกับ สอท./ สกญ.มิตรประเทศ และการสำรวจ (หากสถานการณ์เอื้ออำนวย)	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการ รปภ. สถานที่	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
หารือ สอท./สกญ.มิตรประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยและคนชาติมิตรประเทศร่วมกัน	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกคนไทย และ ปชส.เรื่องสถานการณ์ในโรมาเนีย/บัลแกเรีย ให้ชุมชนไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทยทราบทุกระยะ และประสานกับศูนย์ประสานงานที่กระทรวงฯ	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ

สำรองเงินสดในมือกรณี ฉุกเฉิน	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/ สิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอกับ จำนวนคนไทยที่อาจ จำเป็นต้องมาพำนักชั่วคราวใน ที่ทำการ สอท.ฯ	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
แจ้งข่าวคนไทยในพื้นที่เสี่ยง ภัยให้เดินทางออกนอกพื้นที่ให้ มากที่สุด โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา ขณะที่บริการ คมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็น ปกติอยู่	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยง การเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงภัย	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็น ให้ ขรก.ติดต่อกันได้ 24 ชม.	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อ ซักซ้อมกรณีต้องอพยพ	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
ประสานสายการบินเพื่อสำรอง ที่นั่งให้แก่คนไทย	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
กำหนดแผนอพยพคนไทยใน โรมาเนีย/บัลแกเรีย โดยแจ้ง/ หารือกระทรวงฯ ว่า มีคนไทย เหลืออยู่จำนวนเท่าใด จะ อพยพคนไทยที่เหลือไป ประเทศที่สาม หรือกลับ ประเทศไทย ต้องใช้เครื่องบิน พิเศษไปรับคนไทยหรือไม่	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ

ระดับ 4 (สีแดง) กรณีเกิดความไม่สงบอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชนคนไทยในโรมาเนีย/
บัลแกเรีย จนถึงขั้นตอนการอพยพคนไทยออกนอกประเทศ

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณสุขทั่วโลก

มีการปล้นสะดม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะเวลาอันใกล้ สายการ

บินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัด หรือยกเลิกทำการบิน

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพื้นที่ ปิดที่ทำการ สอท.ชั่วคราว

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ ประสานงาน) ปชส.ให้ชุมชน ไทยในโรมาเนีย/บัลแกเรีย ทราบตลอดเวลา	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
แจ้งให้คนไทยที่สามารถ เดินทางได้เอง เดินทางออก นอกพื้นที่ในทันที	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะ อพยพคนไทยและขอรับการ สนับสนุนตามแผนอพยพ โดยเฉพาะการ รปภ.ระหว่าง อพยพคนไทย และการ รปภ. สอท.	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
ประสานใกล้ชิดกับ สอท./ สภญ.มิตรประเทศถึงแผน อพยพและการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
สอท./สภญ.ประเทศที่สามตั้ง ศูนย์พักพิงชั่วคราว กรณีต้อง อพยพไปประเทศที่สาม	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญ ทางราชการ/ทำลาย (เมื่อ กระทรวงฯ เห็นชอบ)	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
กระทรวงฯ ส่ง จนท.สนับสนุน หากจำเป็น	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
อพยพคนไทย (ที่เหลือ) ก.อพยพไปประเทศที่สาม		เหตุการณ์ยังเป็นปกติ

ชั่วคราว ข.อพยพกลับประเทศไทย	-	
---------------------------------	---	--

ก. การอพยพไปประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
กำหนดเส้นทางอพยพ - ทางเครื่องบิน - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกล้เคียงเพื่อขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ โดย สอท.พิจารณาความพร้อมและเหมาะสมว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วกำหนดจุดนัดพบ หรือจะอพยพเป็นกลุ่มหรือทั้งสองแบบ	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคนไทย และขอรับความร่วมมือเท่าที่จำเป็น อาทิ การรปภ.ระหว่างอพยพ การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
กระทรวงฯ/สอท.ในประเทศที่สามประสานรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตรา	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพื้นที่นัดหมาย หรือให้คนไทยไปพบกันที่พื้นที่เป้าหมาย	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
สอท./สกกญ.ในประเทศที่สามจัดที่พัก/อาหาร/เวชภัณฑ์	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ

กรณีหากสถานการณ์ไม่มี แนวโน้มนักค้าภายในเร็ววัน อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับ ประเทศไทย	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
--	---	----------------------

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การ บินไทย เพื่อส่งเครื่องบินพิเศษ ไปรับคนไทย และแจ้ง สอท.ที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอ flight clearance	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
สอท.ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้เครื่องบินพิเศษลงจอด รับคนไทย	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
สอท.แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ และกำหนดจุดนัดพบ/วัน เดินทาง/จัดทำรายชื่อผู้โดยสาร	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในโรมาเนีย/บัลแกเรีย กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ภัยโรคระบาดรุนแรง
ปัจจุบันซึ่ง เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ภัยโรคระบาดรุนแรงกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ได้
 ล่วงหน้า ก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อชุมชนคนไทยในโรมาเนีย/บัลแกเรีย ปัจจุบัน
 ควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจประกาศภาวะฉุกเฉิน
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติและเสี่ยงภัยโรคระบาดออกนอกพื้นที่ไปยังพื้นที่ชั่วคราวหรือกลับ
 ประเทศไทย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
สอท.ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ คนไทย 24 ชม. เพื่อติดต่อกับ กระทรวงฯ และรับแจ้งจากคน ไทยในพื้นที่ (กระทรวงฯ ตั้ง ศูนย์ประสานงาน 24 ชม.)	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
รายงานสถานการณ์ให้ กระทรวงฯ ทราบ พร้อม		เหตุการณ์ยังเป็นปกติ

ประเมินความเสียหายเบื้องต้น ที่เกิดกับคนไทย ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตจากภัยพิบัติ/โรค ระบาด รวมทั้งสำรวจอุปกรณ์ ที่จำเป็น (เวชภัณฑ์/หน้ากาก)	-	
ประกาศเตือนให้คนไทย เดินทางออกนอกพื้นที่ใน ขณะที่ทางการท้องถิ่นยัง อนุญาตให้เดินทางออกนอก พื้นที่ได้ (กรณีภัยโรคระบาด)	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/ องค์กรสาธารณประโยชน์ เกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ศูนย์ป้องกันโรค สิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาล ท้องถิ่นจัดหาให้แก่ ผู้ประสบภัย	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
หารือสอท./สภ.มิตรประเทศ เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนชาติ ตน	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
ประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่น และ NGO เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เดิน ทางเข้าไปประสานงานใน พื้นที่ (หากสามารถทำได้)	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่า ด้วยเงินทศรองราชการ เพื่อ ช่วยเหลือคนไทยใน คปท. พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้ง กระทรวงฯ พิจารณา งบประมาณสนับสนุน	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
หากจำเป็น อาจตั้งศูนย์พักพิง ชั่วคราว	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
จัดทำทะเบียนคนไทยที่ ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ

เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติที่ ประเทศไทย		
หากจำเป็นกระทรวงฯ ส่ง จนท. และบุคลากรทางการ แพทย์สนับสนุน	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ
หาหรือกระทรวงฯ ถึงความ จำเป็นในการอพยพคนไทย กลับประเทศ	-	เหตุการณ์ยังเป็นปกติ